



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ถึงขีดเค็อบประจำวันแค่ 54
มีคนตาย 2
แต่อย่างกะพริบตา

คนไทยต่างแดน
จอกลับนับหมื่น
ระบบศกยภาพรัฐ
รับได้-วันละ 200
บุคลากรแพทย
เจอไวรัสแล้ว 80

“บิกตู” ประชุม ★ มีตอกน้ำ 13



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้าที่ ๑๓)

ยังคงมีแต่หากสังเกตใส่หน้ากากนานๆ สมหายใจ ส่วนหนึ่งจะถูกกักอยู่ในหน้ากากส่วนหนึ่ง และส่วนใหญ่การหายใจออกมาจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา จะทำให้เราเหนื่อยง่าย ง่ายขึ้น จึงแนะนำว่าหากอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องใส่หน้ากาก แต่หากไปในที่ชุมชนให้ใส่หน้ากาก

★ หญิงชัยภูมิไม่ได้คิดโควิด-19 ซ้ำ

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับกรณีผู้ป่วยหญิง ชาว จ.ชัยภูมิ ที่เคยป่วยโควิด-19 นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และมีอาการไม่มากนักในโรงพยาบาลครบ 14 วันแพทย์แนะนำให้กลับบ้านและแยกตัวจากคนในครอบครัว ผู้ป่วยจึงขับรถกลับบ้านและอยู่บ้านแยกตัวเองอย่างสิ้นเชิง แต่ประมาณวันที่ 3-4 เม.ย. เริ่มมีอาการผิดปกติ ครั้นเมื่อครั้นตัว รู้สึกเหมือนมีไข้ จึงไปโรงพยาบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลเห็นว่าเคยพบเชื้อจึงตรวจสวอปหาเชื้อที่ลำคอและพบเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีไข้ แต่เพื่อความปลอดภัยแพทย์ได้แยกตัวให้อยู่โรงพยาบาลและใส่ชุดป้องกันตามมาตรฐาน ผู้ป่วยรายนี้น่าจะไม่ได้เป็นการติดเชื้อซ้ำ แต่อาจเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะเม็ดเลือดขาวสูง และผลแล็บอย่างอื่นก็ปกติ

★ เชื้อที่ตรวจพบเป็นซากเก่า

“สำหรับเชื้อโควิดที่ตรวจพบ น่าจะเป็นซากของเชื้อไวรัสเพราะต่างประเทศสามารถตรวจเจอได้ 30 วัน และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐฯ ออกแนวทางหากผู้ป่วยอายุไม่มากเมื่อดีขึ้นแล้วให้อยู่โรงพยาบาล 7 วัน นับจากวันเริ่มมีอาการ ใ้กลับบ้านได้โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ แต่ของไทยจะให้อยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ 14 วัน แพทย์แนะนำให้แยกตัวหรือรักษาระยะห่างเมื่อกลับบ้านให้ครบ 30 วัน ทั้งนี้ ขออภัยหากที่พบหรือตัวเชื้อไม่มีชีวิต จึงไม่สามารถแพร่เชื้อได้นอกจากนี้กรมการแพทย์จะเพาะซากเชื้อว่าขึ้นหรือไม่ หากไม่ขึ้นแสดงว่าตายแน่นอนที่ผ่านมามีไทยยังไม่มีย้อม แต่ข้อมูลที่ได้จะเป็นของต่างประเทศที่รายงานมา” นพ.สมศักดิ์กล่าว

★ เด็ก 1 เดือนติดโควิดอาการดี

นพ.สมศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับการรักษาผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน ซึ่งเป็นเด็กไทยที่อายุน้อยที่สุดที่ติดโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นคนที่มีอาการกับไม่มีอาการ มีโรคแทรกซ้อนหรือไม่ เด็กรายนี้สบายดีและกำลังรักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร แต่อาจต้องเว้นระยะห่างระหว่างแม่ลูก

★ ทั่วโลกจับตาเด็กเล็กติดโควิด

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับครอบครัวที่มีเด็กยัง

ไม่น่ากังวล เพราะเด็กมีอาการน้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่กรณีที่เด็กเล็กมากๆ ทั่วโลกกำลังดูว่าอาการรุนแรงแค่ไหน จึงยังไม่น่าไว้ใจ ดังนั้นพ่อแม่ที่ไปทำงานนอกบ้านเมื่อกลับเข้าบ้านต้องล้างมืออาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ แล้วค่อยไปใช้ชีวิตในบ้านกับเด็กเล็ก ทำให้เป็นนิสัย ถ้าสังเกตตัวเองมีอาการผิดปกติ ควรแยกตัวไม่คลุกคลีกับเด็ก

★ รับพยาบาลว่างไปดูแลคนป่วย

ดร.ทัศนีย์ นฤพอง นายคณบดีการพยาบาลเปิดเผยว่าการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นภาระหนักของทุกวิชาชีพทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยหนัก เช่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ปัจจุบันมีเตียงสำหรับดูแลผู้ป่วยหนัก 120 เตียง จำเป็นต้องเพิ่มอีก 80 เตียง เมื่อเพิ่มเตียงก็ต้องเพิ่มแพทย์และพยาบาล สถานพยาบาลจึงประกาศรับพยาบาลอาสาสมัครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 400 คน โดยขอให้เป็นผู้ที่ยังทำงานอยู่ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ยังว่างอยู่เพราะภาระงานบางส่วนถูกงดไปสมัครได้ที่เว็บไซต์สถานพยาบาลจนถึงปลายเดือน พ.ค. โดยได้รับค่าตอบแทนจากต้นสังกัดเหมือนเดิม ส่วนพยาบาลที่เกษียณอายุไม่เปิดรับ

★ ห่วงหวัชระบาดผสมโรงโควิด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุขไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.เชิงคัน จ.เลย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มอาคารใน รพ.จนเสียหายหลายหลัง นายอนุทินได้รับฟังแนวทางการเตรียมรับมือโควิด-19 พร้อมอนุมัติงบฯให้ รพ.เชิงคัน สร้างห้องแยกโรคความดันลบ 2 ห้อง ขณะเดียวกัน ช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง รัฐบาลขอแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก จัดกิจกรรมและงานการแสดงต่างๆ ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด หมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ

★ ต่างชาติกลับภูมิลำเนาเกิน 250 คน

ส่วนที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณแคว้นเตอร์เชื่อม ผู้โดยสารระหว่างประเทศ Row G นายเทออร์ก ซมิทท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมัน เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (อียู) ประจำประเทศไทยเดินทางมาอำมความสะอาดแก่ชาวเยอรมัน และชาวยุโรปพลเมืองประเทศสมาชิกอียู ที่ตกค้างในไทยจากสถานการณ์โควิด-19 กว่า 250 คนในการเช็คอินขึ้นเครื่องบินของสายการบิน ลอนดอนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DE8765 เป็นเที่ยวบินพิเศษเข้าเฝ้าฯของรัฐบาลเยอรมันและเป็นเที่ยวบินสุดท้ายจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับไปยังนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ในเวลา ๒.๐๐ น.

นายเทออร์ก ซมิทท์ กล่าวว่า ปฏิบัติการช่วยเหลือชาวเยอรมันและพลเมืองประเทศสมาชิกอียูกลับประเทศดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. จนถึงวันที่ 9 เม.ย. ช่วยให้ชาวเยอรมันในไทยที่ประสงค์ขอกลับประเทศ จำนวน 8,000 คน รวมพลเมืองประเทศสมาชิกอียูชาติต่างๆ อีกประมาณ 300 คน ได้กลับประเทศเป็นที่เรียบร้อย ส่วนชาวเยอรมันที่ยังอยู่ในไทยตามพื้นที่ต่างๆ เช่น ที่เมืองพัทยา เกาะสมุย กูเก็ต ไม่สามารถเดินทางกลับเที่ยวบินพิเศษของรัฐบาลได้ ขอให้รักษากฎ สุขภาพให้ปลอดภัยแข็งแรง ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน นี่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเราเข้าใจในความพยายามแก้ไขสถานการณ์ของรัฐบาลไทยและหวังว่าจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ชาวเยอรมันที่ต้องการจะกลับประเทศหลังจากนี้ ยังใช้บริการเครื่องบินโดยสารที่บินตรงระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับนครแฟรงก์เฟิร์ตได้ทุกวันเพราะรัฐบาลเยอรมัน ไม่มีนโยบายห้ามบินเข้าประเทศ

★ พิษณุโลกพบผู้ป่วยเพิ่ม

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศที่ จ.พิษณุโลก นพ.รัฐภูมิ ขวมนพุนท์ รักษาการ นพ.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นชายอายุ 28 ปี มีอาชีพก่อสร้างในกรุงเทพฯ หลังมีประกาศหยุดงานเดินทางกลับ อนุครไทย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. พร้อมกับตัวเองในกระเป๋าน กระทั่งมีอาการป่วยเมื่อตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก ส่วนที่พะเยาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้ออีก 1 คนเป็นชายอายุ 42 ปี อาชีพพนักงานอิสระ ป่วยเมื่อ 6 เม.ย. เข้ารักษาที่ รพ.พะเยาแล้ว รวมยอดผู้ป่วยสะสม 3 คน

★ ฟังงาพบเด็กป่วยรายแรก

ทางด้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ. ฟังงา เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของจังหวัด เป็นเด็กชายอายุ 8 ขวบ ชาว อ. เกษะยาว ถูกนำมารับรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับหญิงชาว จ.กระบี่ที่ป่วยโควิด เดินทางมาเยี่ยมญาติในพื้นที่ อ. เกษะยาว เมื่อวันที่ 24 มี.ค. และยังคงพบมีผู้สัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อคนดังกล่าวอีก 68 คน นำเข้าสู่การกักตัวเพื่อรออาการ 14 วัน ส่วน จ.ปัตตานี พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 คน รวมยอดผู้ป่วยสะสม 66 คน เป็นผู้ป่วยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 5 คน สัมผัสในครอบครัว 8 คน ติดเชื้อในชุมชน 3 คน ส่วน จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 คน รวมยอดผู้ป่วยสะสม 42 คน ทั้งหมดมีประวัติเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาในพื้นที่ อ. มินันังสตา

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ตัดวงจรสังสรรค์สงกรานต์
ผู้ว่าฯสั่งห้ามขายเหล้า**

‘พืฯฯ’ปิดเมืองวันแรกไกลาทรถติดยาวเหยียด
ไทยดีขึ้นติดเชื้อใหม่เหลือ54รายสังเวชชีวิตอีก2

จัดมาตรการเข้มสกัด “โควิด-19” ระบาดเพิ่ม กทม. สั่งงด
จำหน่ายสุรา 10-20 เม.ย. หวั่นคนรวมตัวสังสรรค์ช่วงสงกรานต์
ทำเชื้อแพร่กระจาย “บิ๊กตู่” ชูสัญลักษณ์ “ไอเลิฟยู” ขอบคุณ
เจ้าหน้าที่เสี่ยงสุโรด ลั่นยังไม่ขยายเวลาเคอร์ฟิว ◆อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้าที่ ๒)

ห้ามขาย □ ต่อจากหน้า 1

ศบค. แถลง ไทยคิดเชื้อเพิ่มลดลงเหลือ 54 ราย ยอดสะสม 2,423 ราย สังเกตเช่นโรคอีก 2 สฟ ทำยอดดับสะสม 32 สฟ แลกกลุ่ม “ดาวห้า” ป่วยเพิ่มอีก 5 ราย สบ. ปรับเกณฑ์รักษา “โควิด-19” หากมีอาการปอดบวมให้ “ยาฟาวิพิราเวียร์” ทุกราย แจงปมซื้อ ยาชัยภูมิ ป่วย “โควิด-19” ชั่ว ที่รักษาหายแล้ว คาดเป็นซอกเชื้อไวรัสสายแล้ว-ไม่แพร่ต่อ ระบุเบ็ดเลือดขาวเพิ่ม อาจจะคิดเชื้อแบคทีเรีย เล็งศึกษาเพาะเชื้อดูการแบ่งตัวหรือไม่ ฟัง “พทย์ฯ” ปิดเมืองวันแรกวันสุดท้าย โกลาหล ขณะนี้ สทพ. รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์เริ่ม 3-12 พ.ค.

○ บิ๊กตุ๊ก ศบค.ประเมินโรค

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 เม.ย. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ภลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มีเพียงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข นายแพทย์ ธิปไตย พลเอก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม คาดว่าจะหารือประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากกรณีประกาศเคอร์ฟิว ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ครบ 1 สัปดาห์ รวมถึงติดตามงานด้านต่าง ๆ ของ ศบค. ภายหลังจากวานนี้ (8 เม.ย.) นายกฯ ไปตรวจเยี่ยม ที่โรงแรมเดอะกัทธา พระราม 9 เพื่อสอบถามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติงานจริง

○ ลั่นไม่ลดทอนอำนาจ รมต.

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ทุ่มเทเสียสละ อดทนเพื่อการทำงานสำคัญครั้งนี้ ทั้งนี้ก็กำลังใจและเข้าใจดีว่าการทำงานเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ ย่อมมีความยากลำบาก และเต็มใจไปด้วยอุปสรรค จึงขอให้ทุกคนอดทน สร้างความเข้าใจเชิงประธาณอย่างค่อนเนื่อง ก่อนมีมาตรการใด ๆ ออกมา ขอให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแต่ละด้านได้ประสานงานกันอย่าง

ใกล้ชิด ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงกันโยนขาไปช่วยปฏิบัติ ทั้งนี้ย้ำว่าไม่ได้ลดทอนอำนาจรัฐมนตรีเพียงแต่ต้องการให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน และขอควบคุมภาพรวมการทำงานอย่างใกล้ชิด ในส่วนของการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยมีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพผ่านระบบการกักตัว

○ ยังไม่ขยายเวลาเคอร์ฟิว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ด้านการประกาศเคอร์ฟิวยังไม่ปรับอะไรเพิ่มเติม ขอดำเนินการตามมาตรการที่ได้ประกาศไปก่อน อย่างไรก็ตามวานนี้ (8 เม.ย.) ได้ไปเยี่ยมผู้กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังโรคที่โรงแรมเดอะกัทธา ขอชื่นชม ขอบขอบคุณเจ้าของโรงแรม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ ศบค. พิจารณาอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ในการกักครองและกำลังจะกลับมาเพิ่มเติมให้เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการกักครอง ทั้งนี้ยืนยันการประกาศเคอร์ฟิวจะเป็นไปตามประกาศเดิม เวลา 22.00-04.00 น. และมีข้อยกเว้นตาม พ.ร.ก.กำหนด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องทราบ

○ ย้ำคัดกรองเข้มกักกันโรค

โอกาสนี้ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 1.26% อิตาลี 12.63% อังกฤษ 11.03% ถือว่าประเทศไทยดำเนินการได้ดี นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการขอให้ควบคุมการดำเนินการให้ดีขึ้น ให้จำนวนลดลงอีก ส่วนเรื่องการจัดการคัดกรองและระบบกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง สั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดการไม่ให้มีปัญหาโดยผ่านการบริหารแบบบูรณาการที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงให้ทยอยเดินทางกลับ เพื่อรัฐบาลจะได้จัดระบบที่เหมาะสมรองรับโดยพิจารณาการกักกันโรค (State Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากอากาศ และดำเนินการกักกันโรคในท้องถิ่น (Local Quarantine) ให้กับกลุ่มคนที่เดินทางผ่านด่านชายแดนทางบก

○ บันทึกลงเป็นประวัติศาสตร์

นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเตรียมการร่วมกันด้านการจัดการกักกันโรคโดยให้พิจารณาให้ละเอียด เพียงพอ ทั้งอุปกรณ์บุคลากร ให้พร้อมใช้ และเป็นประโยชน์ โดยในสถานที่บางแห่งซึ่งได้ปรับเปลี่ยนใช้เป็น รพ. ในการรองรับผู้ป่วย ขอให้บันทึกแนวทางการรักษา

การเตรียมรับมือสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เพื่อเป็นประวัติศาสตร์และเป็นแนวทาง หากเกิดโรคระบาดใหม่สิ่งที่บันทึกจะเป็นเสมือนคู่มือในการดำเนินการ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ข้อยกเว้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคระบาด

○ ซูโอบุเลฟปูให้สื่อมวลชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ ประชุมร่วมกับ ศบค.เสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวถามว่า จากกรณีประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะมีขยายเวลาประกาศเคอร์ฟิว จากเดิมช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ออกไปหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ยัง ๆ” ก่อนอนุมัติสัญญาณให้สื่อมวลชน และเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที

○ ทั่วโลกคิดเชื้อ 1.5 ล้านคน

เวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 207 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 รัฐอาณานิคม พบว่า ผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลกมี 1,518,719 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 48,079 ราย ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 330,589 ราย เสียชีวิต 88,502 ราย โดยประเทศสหรัฐยังมีผู้ป่วยคิดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 395,612 ราย รองลงมาคือสเปน มีผู้ป่วยคิดเชื้อ 148,220 ราย อิตาลี 139,422 ราย เยอรมนี 113,296 ราย และฝรั่งเศส 112,950 ราย ตามลำดับ

○ ไทยป่วยลดเหลือ 54 คน

สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 44 มีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,423 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย ผู้ที่รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วเพิ่มอีก 52 ราย ทำให้มียอดผู้ที่รับการรักษาหายแล้วรวมเป็น 940 ราย มีผู้เสียชีวิตอีก 2 สฟ ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 32 ราย

○ มีสังเวจรโรคเพิ่มอีก 2 สฟ

ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 สฟนั้น รายแรกเป็นชายชาวฝรั่งเศส อายุ 74 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ไอ เหนื่อย และปวดท้อง เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา เข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี และเมื่อเอกซเรย์ปอดแล้วพบว่ามีอาการปอดอักเสบ และมีผล

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (หน้าที่ ๒)

ตรวจยืนยันว่าเป็นโควิด-19 ต่อมาวันที่ 7 เม.ย. มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นจึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ ๘๒ ปี เริ่มป่วยเป็นไข้ ไอ เหนื่อยหอบ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. จากนั้นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ แต่เมื่อวันที่ 30 มี.ค. มีอาการเหนื่อยมากขึ้น แพทย์จึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่อาการยังไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และเสียชีวิตในวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา

๐ ดาวะห์ติดโควิดอีก 5 ราย

โฆษก สบค. กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 2,423 ราย ใน 67 จังหวัดนั้น กรุงเทพฯ มี 1,242 ราย จ.ภูเก็ต 161 ราย นครบุรี 142 ราย ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วยมี 10 จังหวัดคือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พังงา พิจิตร หนองคาย และอ่างทอง ขณะที่กรณีของผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 54 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ 21 ราย

รองลงมาคือ จ.ปทุมธานี 11 ราย ชลบุรี 3 ราย ปทุมธานี 3 ราย ภูเก็ต 3 ราย ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้ป่วยส่วนดังกล่าวมีทั้งผู้ที่ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเก่า 22 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากอินโดนีเซีย 5 ราย มีผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4 ราย กรณีของผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่เดือน ม.ค.-8 เม.ย. 2563 มีจำนวน 80 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากโรงพยาบาล 50 รายและติดในชุมชน 18 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวน 12 ราย

๐ พัทยา-บึงกาฬปิดเมือง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ได้ประกาศปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 9-30 เม.ย. เป็นเวลา 21 วัน โดยปิดทางเข้า-ออกให้เหลือ 5 จุด มีการตั้งจุดตรวจสกัดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่นเดียวกับที่ จ.บึงกาฬ แม้ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่มีมาตรการขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ จ.ภูเก็ต มีจำนวนผู้ป่วยลดลงหลังจากเริ่มมีการเจาะกลุ่มพื้นที่ลงปิดตรวจสอบ ทำให้การแพร่กระจายเชืลดลง

๐ กทม.สั่งงดจำหน่ายสุรา

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม.แถลงว่า จากผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. มีมติปรับเวลาการเปิด-ปิดของร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม รวมถึงรถเข็นและหาบเร่แผงลอย เนื่องจาก

ประกาศ กทม.ฉบับที่ 5 กำหนดช่วงเวลาเปิดปิดตั้งแต่ 05.01-24.00 น. แต่ข้อกำหนดในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 2 ที่มีการประกาศเคอร์ฟิวนั้น กทม. จึงปรับเวลาสอดคล้องกับเคอร์ฟิวตั้งแต่ 22.00-04.00 น. อีกทั้งเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ สิ่งที่ยังคงอยู่คือการรวมตัวกันของคนในความเสี่ยงลดลง สังสรรค์โดยเฉพาะการซื้อสุรา ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนี้ดีขึ้นทุกวันและไม่อยากให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจำนวนมากจนทำให้ต้องนับหนึ่งใหม่หมดดังนั้นจึงออกคำสั่งภายในวันนี้ให้งดจำหน่ายสุราโดยร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับการอนุญาตให้จำหน่ายสุราตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ต้องงดจำหน่ายสุรา

๐ ปิดเส้นห้าม 10-20 เม.ย.

“ใจความสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ ให้งดจำหน่ายสุราทุกร้านทั้งการขายปลีกและขายส่ง และช่วงเวลาที่งดตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-20 เม.ย. นี้จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเรา เพราะวันแรกมาได้ไกลแล้ว อีกนิดเดียวสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีจึงไม่ยากให้พวกเราทุกคนต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่” โฆษก กทม. กล่าว

๐ ปรับเกณฑ์รักษาโควิด-19

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์แถลงแนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีปรับเกณฑ์การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ทุกรายต้องนอน รพ. เป็นเวลา 2-7 วัน หากอาการดีขึ้นอาจจะย้ายไปหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยต้องอยู่ในที่ครบ 14 วัน นับจากวันเริ่มมีอาการ นอกจากนี้ยังปรับเรื่องการให้ยาเดิมหากไม่มีอาการจะไม่ให้ยา แต่ถ้ามีอาการเล็กน้อยจะให้ยามาเลเรียร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวี แต่ถ้ามีอาการปอดบวมต้องให้ยารักษามาเลเรียร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาฟาวิพิราเวียร์ทันที ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดภาวะปอดบวมรุนแรงได้และมีผลการรักษาที่ดีขึ้น

๐ เด็ก 1 เดือนป่วยยังสบายดี

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ป่วยในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เร็ว ถ้าไม่บอกแล้วตรวจพบโควิด-19 ภายหลัง ทำให้เสียโอกาสในการรักษาเร็วและเสียบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกกักตัวด้วย สำหรับ

การรักษาผู้ป่วยเด็กนั้นตอนนี้ยังไม่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นคนที่มีอาการกลับไม่มีอาการ มีโรคแทรกซ้อนหรือไม่ ส่วนผู้ป่วยเด็กสุดท้ายที่อายุ 1 เดือนนั้นอยู่ระหว่างการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร เด็กยังสบายดีแต่อาจจะมีภาวะระยะห่างระหว่างแม่ ลูก

๐ แจงปมสาวชัยภูมิป่วยซ้ำ

นพ.สมศักดิ์ กล่าวถึงกรณีหญิงสาวที่ จ.ชัยภูมิ ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ้ำ ว่า ขออย่าว่าโรคนี้เป็นโรคร้ายใหม่เกิด 3-4 เดือนทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยซ้ำที่จีน กับญี่ปุ่นประเทศละ 1 รายอย่างที่มีญี่ปุ่นชัดเจนป่วยซ้ำหลังจาก รพ. ส่วนกรณีผู้ป่วยที่ จ.ชัยภูมิ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองบัวแดง นั้นจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วย และเข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พบเชื้อ แต่อาการไม่มาก โดยมีไข้หวัด ทั้งนี้รักษาใน รพ.เอกชนจนครบ 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการ เมื่อดีขึ้นแพทย์ให้กลับบ้านได้ โดยผู้ป่วยขับรถกลับไป จ.ชัยภูมิ พร้อมแยกตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการ

๐ คาดเป็นซากเชื้อที่ตายแล้ว

เมื่ออยู่ที่ จ.ชัยภูมิ “ได้สอบถามไปยังแพทย์ที่ รพ.หนองบัวแดง พบว่าประมาณวันที่ 3-4 ครั้งเมื่อครั้งตัว มีน้ำมูกนิดหน่อย เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในลำคอตรวจซ้ำที่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ผู้ป่วยไม่มีไข้ เอกซเรย์ปอดปกติ ถ้ามองว่าลักษณะนี้เป็นกรณีติดเชื้อซ้ำหรือไม่ ก็เป็นไปได้ 2 แนวทาง คือทางแรกเป็นการติดเชื้อซ้ำ อาจจะเป็นไปได้แต่ดูประวัติแล้วน่าจะ เป็นเชื้อ 2 คือไม่ได้ป่วยใหม่เพราะขอชุดประวัติการรักษาในไข้ อัตราการหายใจแรก 20 ครั้งต่อมาที่คือปกติ ไม่มีไข้ ตรวจเสมหะทุกอย่างปกติยกเว้นมีเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้น อาจจะเป็นการติดเชื้อแบบที่เรียกว่าซ้ำ ดังนั้นเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เจอสันนิษฐานว่าเป็นซากไวรัส ซึ่งข้อมูลต่างประเทศสามารถตรวจเจอซากเชื้อได้นานถึง 30 วัน และข้อมูลจากสหรัฐ ได้ออกแนวทางว่าหากคนไข้มีอาการไม่ปกติขึ้นแล้วให้อยู่ รพ. 7 วัน ก็กลับได้โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ ขณะที่ของเราใช้ 14 วัน สำหรับซากเชื้อก็คือเชื้อที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถแพร่ได้ แต่ก็ยังต้องให้ผู้ป่วยแยกตัว อย่างไรก็ตาม กรณีการแพทย์จะลงแยกเชื้อจากคนกลับบ้านแล้วมาทำการศึกษาถือว่า แบบนี้จะเพาะเชื้อขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ขึ้นก็คือตายแล้ว

□ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้าที่ ๑๑)

ห้ามขาย

□ ต่อจากหน้า ๒

○ เปิดความจริงไม่แสบก้าน

น.พ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีข้อสงสัยเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยมาแล้วทำให้เลือดเป็นกรดหรือไม่ นั้น ขอชี้แจงว่าคงไม่ถึงกับทำให้เลือดเป็นกรด แต่คงทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ค้างบ้างเพราะลมหายใจถูกกักในหน้ากาก ส่งผลให้เหนื่อยล้า ว่างนอน ดังนั้นถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ถ้าไปในชุมชนให้ใส่ ส่วนเลือดเป็นกรดนั้น มีแพทย์ทำการรักษาแล้วไม่จริง

○ รับม.1 และ ม.4 ออนไลน์

ดร.อำนาจ วิชาญวดี เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กำหนดการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 3-12 พ.ค. โดยปัญหาการรับนักเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความกังวลขณะนี้คือ มีโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่มีผู้สมัครเข้าเรียนพอสักจำนวนแผนรับนักเรียนและโรงเรียนบางแห่งก็มีผู้สมัครจำนวนน้อยกว่าแผนรับนักเรียนที่รับได้ ซึ่งโรงเรียนกลุ่มนี้สามารถจัดห้องเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบเข้า ขณะที่โรงเรียนประมาณ 100 กว่าแห่งและเป็นโรงเรียนดังที่มีศักยภาพสูงยังคงกลัวว่าหากให้มีจัดสอบออนไลน์จะเกิดความไม่เท่าเทียมและเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น ดังนั้นในกลุ่มโรงเรียนจำนวนนี้ สพฐ.คิดว่าจะรอรประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีกครั้ง

○ อิมกักตัวผู้เข้ามาในประเทศ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผวจ.ทุกจังหวัดเน้นย้ำให้จังหวัดนำผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรเข้าสู่กระบวนการกักไว้เพื่อสังเกตอาการในสถานที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 1. สถานที่กักกันตัว ให้จังหวัดยื่นยื่นข้อมูลสถานที่ ให้รายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทางไลน์เท่านั้นโดยพิจารณาสถานที่ร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข ทั้งนี้ ผวจ. สามารถใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ หากวงเงินไม่เพียงพอ ให้จังหวัดเสนอเรื่องขอขยายวงเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปยังกระทรวงมหาดไทย 2. การกักตัวผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้จังหวัดต้นทางที่มีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรดำเนินการตามกระบวนการกักตัวเพื่อสังเกตอาการในสถานที่กักกันตัวโดยเคร่งครัด ไม่ให้กลับไปกักตัวที่บ้านหากมีจำนวนมากให้จังหวัดต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยตามโทรสารและส่งจังหวัดปลายทางทราบล่วงหน้า และส่งตัวไปกักกันตัวยังสถานที่ที่ได้รับแจ้ง ณ จังหวัดปลายทาง โดยให้ทำเอกสารรับส่งตัวไว้ยืนยันร่วมกัน สำหรับจังหวัดปลายทางต้องระบุว่าผู้ใดเข้าพักและสถานที่ใดให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้และให้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย และแจ้งต้นทางทราบ 3. ผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่ ดำเนินการตามกฎหมาย 4. สามารถควานีโหดแบบฟอร์มรายงานยืนยันสถานที่กักกันตัวและแบบรายงานการเคลื่อนย้ายผู้กักกันตัวได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th และขอให้จังหวัดรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทางไลน์เท่านั้น

○ ช่วยคนไทยในต่างแดน

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เปิดเผยมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศโปแลนด์ และยูเครนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ได้ประสานงานกับสายการบิน LOT Polish Airlines ในการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินแก่คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเที่ยวบินพิเศษ 2 เที่ยวบินที่ไปรับชาวโปแลนด์จากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 และ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา รวม 33 คน อีกทั้งออกใบรับรองเพื่อใช้เป็นเอกสารในการเดินทางกลับ ส่วนเฟซบุ๊กกระทรวงการต่างประเทศโพสดีภาพและข้อความระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้มอบข้าวสารและอาหารแห้งให้กับนักศึกษาไทยมุสลิมในนครโจฮันเนสเบิร์ก 12 รายที่ไม่สามารถเดินทางกลับไทยได้สืบเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของแอฟริกา

ได้ 21 วัน ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา จัดหายารักษาโรคประจำตัว และหน้ากากอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ติดค้างอยู่

○ ตระหี่ปอดบวมแทรกซ้อน

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานอาการของกลุ่มคนไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศอินโดนีเซีย แล้วติดเชื้อโควิด-19 ว่าในส่วนที่รักษา ที่ รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม นั้น มี 11 ราย แยกเป็นชาว จ.สงขลา 10 คน และ จ.สตูล 1 คน ล่าสุดยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดในจำนวนนี้มี 1 คนที่ต้องถูกส่งต่อไปรักษาที่ รพ.หาดใหญ่ เนื่องจากมีอาการปอดบวมแทรกซ้อน ส่วนที่เหลืออีก 10 คนแม้จะติดเชื้อแต่อาการไม่รุนแรงและยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่ต้องอยู่ในการเฝ้าระวังรักษาตามอาการ

○ ภูเก็ตติดเชื้อเพิ่มอีก 21 ราย

ที่ จ.ภูเก็ต มีรายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่อีก 21 ราย ทำให้มียอดสะสมรวม 161 รายแล้ว ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ประกอบด้วย รายที่ 141 ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพว่างงาน พักอาศัยที่ ด.รัชฎา รายที่ 142 หญิงไทย อายุ 18 ปี อาชีพค้าขายในพื้นที่หาดบางเทา รายที่ 143 ค.ญ.ไทย อายุ 6 ขวบ อาชีพนักเรียน ในพื้นที่หาดบางเทา รายที่ 144 ชายไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม รายที่ 145 ผู้หญิงไทยอายุ 50 ปี อาชีพแม่บ้าน ในพื้นที่หาดบางเทา รายที่ 146 ผู้หญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา รายที่ 147 หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา รายที่ 148 ชายไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา รายที่ 149 หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา พักอาศัยใน ด.กะทู้ รายที่ 150 หญิงไทย อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมในเขตป่าตอง รายที่ 151 หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา รายที่ 152 ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา รายที่ 153 หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานนวด พักอาศัยในป่าตอง รายที่ 154 หญิงไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานนวด

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (หน้าที่ ๑๑)

พักอาศัยในป่าดง ราชที่ 155 ชายไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณ ชอยบางลา ราชที่ 156 ชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพตีไซเนอร์ ร้านตัดเสื้อในป่าดง ราชที่ 157 หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวด พักอาศัยในป่าดง ราชที่ 158 ชายไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณ ชอยบางลา ราชที่ 159 ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพพ่อครัวโรงแรม ในพื้นที่หาดบางเทา ราชที่ 160 หญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพแม่บ้าน มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณชอยบางลา และ ราชที่ 161 ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพทำ อาหารขายส่ง พักอาศัยในพื้นที่หาดบางเทา

○ ดีเดย์ล็อกดาวนั้นครพนม

ที่ จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผวจ. นครพนม หรือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม พร้อมมีคำสั่งล็อกดาวนั้ในการ เข้า-ออก ระหว่างจังหวัด รวมถึงพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ เริ่มวันที่ 13 เม.ย.เป็นต้นไปเพื่อเข้มงวด ตรวจสอบ คัดกรอง ในการเข้า-ออก เป็นการยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่หากบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องขออนุญาตจากทางอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบเป็นกรณีไป ซึ่งจะมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองทุกเส้นทางตลอด 24 ชม.

○ อุบลฯ-โคราชห้ามขายเหล้า

ที่ จ.อุบลราชธานี นายสุฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 35(1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ข้อ 2 และข้อ 7(2) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค. โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ออกคำสั่งข้อ 1 ให้ปิดร้านค้าหรือ สถานประกอบการที่ขายสุราหรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุกประเภท ข้อ 2 สถานที่ที่มีข้อ ยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วนตามข้อ 1 แต่ จะต้องมีมาตรการป้องกันโรคดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 10-30 เม.ย. ขณะที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา มีคำสั่งงด จำหน่ายสุรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 เม.ย.

○ ปิด“พญา”วันแรกสุดวุ่น

ที่ จ.ชลบุรี บริเวณเมืองพญา ผู้สื่อข่าว รายงานบรรยากาศปิดเมืองพญาอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันนี้ (9 เม.ย.) เป็นเวลา 21 วัน โดยกำหนดให้ปิดถนนทาง เข้า-ออก เมืองพญา 5 จุดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ คุมเข้มคนเข้า-ออก ทั้งยานพาหนะและบุคคล หากไม่ได้ทำงานหรืออยู่อาศัยหรือไม่มีเหตุ จำเป็นไม่ให้ออก เพื่อสกัดแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 ซึ่งวันแรกนั้นค่อนข้างจุก ละเอียดและวุ่นวาย เนื่องจากยังมีประชาชนที่ไม่ ทราบข่าว และไม่มีเอกสารที่แสดงการทำงาน ในเมืองพยามาขึ้นขออนุญาตเข้า-ออก ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองต้องอธิบายกันเป็น จำนวนมาก นอกจากนี้การคัดกรองบุคคลที่ มากับยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจำจุดได้ทำ การตรวจทุกคนโดยเฉพาะจุดคัดกรองถนน มอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง ส่งผลให้รถติดกันยาวเหยียด

○ พระเอกข่าวช่วยชาวบ้าน

ที่ จ.นครนายก พระครูโสภณพรหม รังษี เจ้าคณะตำบลท่าพราย เจ้าอาวาสวัดพรหม มหาจุฬามณีพรหมรังษี (วัดชวดบัว) ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก พร้อม นายณรงค์ ทรวงารมภ์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมมอบถุงเท้า พยาบาลให้กับ รพ.5 แห่ง ๆ ละ 240 คู่ ประกอบด้วย รพ.นครนายก รพ.มศว.องครักษ์ รพ.สศ. บ้านชวดบัว จ.นครนายก รพ.เจ้าพระยาอภัย อุเบสร จ.ปราจีนบุรี และ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท จ.สระแก้ว นอกจากนี้ได้แจกข้าวสารครึ่งกึ่งและ ข้าวกล่องให้กับชาวบ้านอีก 200 คราวเรือน เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

○ ส่งอาหาร 88 รพ.ผู้วิกฤติ

ขณะที่ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธาน

กรรมการ บริษัท เครื่องเรือนโกกกันท์ จำกัด และ ประธานกรรมการ บริษัท เครื่องเรือนโกกกันท์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีทีเอฟ นาย อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทูร์คอร์ปอเรชัน และ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาประธานคณะ กรรมการบริหาร บมจ.ซีทีเอฟ รวมถึง ส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาลใน รพ. ของรัฐ 88 แห่งทั่วประเทศ ที่อุทิศตนดูแลผู้ป่วยและ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้ โครงการ “ซีทีเอฟ ส่งอาหารจากใจร่วมต้าน กัญโควิด-19” โดยร่วมส่งอาหารให้ รพ.และ ครอบครัวหมอบ-พยาบาล รพ.ของรัฐ ที่มี ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยัง ครอบครัวของบุคลากรที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ย่อท้อ มี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สาธารณสุข พร้อมพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด กระทรวงฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่กระทรวง สาธารณสุข

○ เตือนจีนระวังระบาดซ้ำ

ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ สำนักข่าวเอเอฟพี รายงาน ว่า นายโจเซฟ วู นักวิทยาศาสตร์หัวหน้าทีม วิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง เปิดเผยว่า มาตรการปิดพื้นที่ในประเทศจีน จะต้องค่อย ๆ ยกเลิกทีละขั้นตอนนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการระบาดและติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกสอง เพราะขณะนี้เมืองอู่ ฮั่นมณฑลหูเป่ย์ทางตอนกลางของประเทศจีน ได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมเกือบ 11 สัปดาห์ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทำให้ผู้ คนสามารถเดินทางเข้าออกได้อย่างเสรีแล้ว อย่างไรก็ตาม มณฑลหรือพื้นที่นอกเขตมณฑล หูเป่ย์ควรจะค่อย ๆ ยกเลิกคำสั่งการรักษาระยะ ห่างทางสังคมเอาไว้ด้วย.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**คนไทยนับหมื่นขอกลับปท.
รบ.เตรียมพร้อม
สถานที่กักตัว-รพ.สนาม**

**‘บิกตู’ ยืนยันไม่ขยายเคอร์ฟิว
เวลา 22.00-04.00 น. ตามเดิม
กทม. ห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย.
ไทยดับเพิ่ม 2 ติดเชื้อ 54 ใน 67 จว.**

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก “สบค.” ประเมินสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันไม่ขยายเวลาเคอร์ฟิว หลังประกาศครบสัปดาห์ ย้ำคนไทยกลับจากตปท. ต้องกักตัว 14 วัน ในที่ที่รัฐจัดไว้ “บัวแก้ว” แจงคนไทยขอกลับนับหมื่น เร่งจัดลำดับ เป็นไปได้ให้ทยอยมา หรืออย่าเพิ่งกลับช่วงนี้ “สธ.” ประสานมท. จัดหาเตียง-รพ.สนามรองรับ ด้านกทม. ออกประกาศงดขายเหล้าสงกรานต์ 10-20 เมษายน หวังลดจับกลุ่มสังสรรค์ พร้อมปรับเวลาเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต

▶▶▶ ต่อ : คนไทย - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

คนไทย

ตามเวลาเคอร์ฟิว ด้านตัวเลขติดเชื้อรายวันเพิ่มใหม่ 54 คายอีก 2 ราย เป็นชายสูงอายุ เผยอย่างน้อย 15 จว.ประกาศปิดเมืองห้ามเข้า-ออก สกศการแพร่ระบาด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ย้ำสร้างความเข้าใจประช. หลังประชุม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (สบค.) แถลงผลประชุม สบค.ว่า ในการประชุมศูนย์ สบค.นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ทุ่มเทเสียสละ อดทนเพื่อการทำงานสำคัญครั้งนี้ พร้อมระบุว่า เข้าใจดีถึงการทำงานเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ย่อมยากลำบากและมีอุปสรรค อาจมีผู้ที่เจตนาบริสุทธิ์ พังคังและไม่ดี จึงขอให้ทุกคนอดทน สร้างความเข้าใจชี้แจงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ก่อนมีมาตรการใดๆ ออกมา พร้อมย้ำให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแต่ละด้านประสานงานกันใกล้ชิด ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงนำนโยบายไปปฏิบัติ

ยันกลางวงเคอร์ฟิว 22.00-04.00น.

ส่วนการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้รับรายงานว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบกักตัวทั้ง State Quarantine และ Home Quarantine เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และให้ความร่วมมือการคัดกรอง โดยกักกันต้องเข้มงวด ต้องมีความพร้อมทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ด้านการประกาศเคอร์ฟิว ยังไม่ปรับอะไรเพิ่มเติมขอดำเนินการตามมาตรการที่ได้ประกาศไปก่อน

“นายกรัฐมนตรียังเล่าให้ที่ประชุมฟังด้วยว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน ได้ไปเยี่ยมผู้กักตัวตามมาตรการ State Quarantine ที่โรงแรมเดอะกัทธา ซึ่งขอขึ้นชม ขอบคุณเจ้าของโรงแรม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ สบค. พิจารณาใกล้ชิด เพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ในการคัดกรอง และกำลัง

จะกลับมาเพิ่มเติม ให้เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานคัดกรอง ทั้งนี้ การประกาศเคอร์ฟิวจึงเป็นไปตามประกาศเดิมคือระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. และมีข้อยกเว้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กำหนด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ประชาชนทราบ” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

สังสร.ลดติดเชื้อ-ตายให้มากที่สุด

และว่า ด้านการแพทย์ นายกฯสั่งให้ สร.พิจารณาควบคุมการดูแลติดตามเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งสาเหตุที่ติดเชื้อ ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์แพร่ระบาด และจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งใน และต่างประเทศ แหล่งที่มาของเชื้อต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตรวจสอบการคัดกรอง และรักษาในโรงพยาบาล ทั้งเอกชนและโดยเฉพะในภาคใต้ยังมีตัวเลขการแพร่ระบาด ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานถึงการดูแลผู้ติดเชื้อด้วยว่า แบ่งเป็น 1.PUI ผู้ป่วยแล้ว ดูแล 2.ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ทำการสอบสวน 3.ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยที่กักตัวไปกว่า 1,500 ราย 4.ดูแลการเฝ้าระวัง กำหนดเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนการเสียชีวิต ประเทศไทยมีอัตราเสียชีวิต 1.26% อิตาลี 12.63% อังกฤษ 11.03% ถือว่าประเทศไทยดำเนินการได้ดี นายกฯสั่งการขอให้มีการควบคุมการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น ให้จำนวนลดลงได้

คนกลับตปท.ต้องเข้าระบบกักตัว

สำหรับการดำเนินการคัดกรองและระบบกักตัวเฝ้าระวัง 14 วันนั้น นพ.ทวีศิลป์เผยว่า นายกฯสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการให้ดี ไม่ให้มีปัญหา โดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ให้ทยอยเดินทางกลับเพื่อรัฐบาลจะได้จัดระบบที่เหมาะสมรองรับ โดยพิจารณาระบบ State Quarantine สำหรับผู้เดินทางมาจากอากาศ และดำเนินการ Local Quarantine ให้กลุ่มคนที่เดินทางผ่านด่านชายแดนทางบก อย่างไรก็ตาม นายกฯให้พิจารณาเมื่งการเดินทางเข้าประเทศเป็น 2 ประเภทคือ คนไทยที่จะเดินทางจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเสี่ยง และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มต้องผ่านกระบวนการ State Quarantine ที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ได้ย้ำให้ดูแลคนไทยที่กักอาศัยในต่างประเทศ

แม้ไม่ประสงค์จะกลับประเทศก็ตาม

แจ้งสังคมให้ตื่นตัวโครงการเมือง

นอกจากนี้ นายกฯสั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนไม่ให้เกิดข้อสงสัย หน้าที่กักกันและชนิดผลิตภัณฑ์ได้มากเท่าใด ต้องการจำนวนเท่าใด หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากผ้า ตลอดจนให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความพร้อมเรื่องยารักษาโรคว่ามีเพียงพอ พร้อมกันนี้ นายกฯยังย้ำทุกฝ่ายอย่าให้สิ่งที่สื่อสารไปเกิดการตีความผิดพลาด นำไปเป็นประเด็นการเมือง ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงานเข้มงวดบังคับให้ถูกกฎหมาย และให้โยกกระทรวงต่างๆ ซึ่งแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง ควบคู่ไปกับการแถลงสถานการณ์ของโยก สบค. ในแต่ละวัน

วอนคนไทยตปท.อย่าเพิ่งกลับ

ส่วนมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศของคนไทยนั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศรายงานที่ประชุมว่ามีคนไทยรอกลับเข้าประเทศทางเครื่องบิน 5,453 คน รวมทั้งบริเวณด่านมาเลเซียอีกประมาณหมื่นคน โดยมีคนไทยลงทะเบียนรวม 14,664 คน และเข้ามาแล้ว 12,771 คน วันนี้ก็จะมาบ้างจนถึงวันที่ 18 เมษายน ทั้งนี้สิ่งที่นายกฯถามถึงคือก่อนเข้ามาต้องทำอย่างไร เข้ามาแล้วต้องทำอย่างไร ซึ่งที่ประชุมหารือว่าเตรียมการรองรับการกักตัวนั้นรองรับได้ประมาณ 200 คนต่อวัน ถ้าจะกลับเข้าประเทศเรจินดิคือนับทุกคน แต่ถ้าเห็นลิวยาว ผู้ที่ไม่เค็ดรอนสามารถรออยู่ที่ประเทศดังกล่าวไปก่อนได้ แต่สำหรับ

คนที่เค็ดรอน รัฐบาลสั่งพิจารณางบประมาณให้เหมือนเงิน 5,000 บาท ที่รัฐแจกให้ผู้ได้รับผลกระทบในประเทศไทย ขณะนี้ตัวเลขยังไม่แน่ อยู่ระหว่างการพิจารณา

พยายามดูแลให้ครบทั้ง 1.6ล.คน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับใครที่ต้องการกลับเข้าประเทศ ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพราะเราต้องดูแลคนไทยในประเทศอีก 65 ล้านคนด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมได้พูดถึง Rapid test และชันหมอนโคโรนา ที่ Rapid test ก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งเป็นขั้นตอนช่วยคัดกรองคนได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และฝ่ายความมั่นคงต้องหารือหามาตรการที่ดีที่สุด ยืนยันว่าเราหาทางช่วยเหลือคนไทยที่จะกลับเข้ามาหรือใครที่ไม่สบายหรือจำเป็นจริงๆ ได้คุยกันว่าหากต้องหาเครื่องบินไปปรับกลับมารัฐบาลพร้อมช่วยเหลือและดูแลเต็มที่ เท่าที่รับทราบตัวเลขคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเบื้องต้นมีประมาณ 1.6 ล้านคน ถือว่าเยอะมาก เราพยายามดูแลทั้งหมด

หาห้องพักขยายรพ.สนาม-เพิ่ม ICU

ด้านการเตรียมความพร้อมของพื้นที่รองรับ State Quarantine นั้น โยก สบค.เผยว่า กระทรวงกลาโหมรายงานว่ามีทั้งหมด 2,037 ห้อง หากต้องพักคนละ 1 ห้อง อาจไม่พอ ต้องหาเพิ่มเติมอีก 1,500 ห้อง ส่วนกระทรวงมหาดไทย 460 แห่งพักได้ 13,000 คน โดยจะเป็น Local Quarantine ซึ่งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ส่วนโรงพยาบาลสนามนั้น นายกฯให้ความสนใจ และมีการรายงานว่ามี 98 แห่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่ยังคงไอซียู ต้องเพิ่มอีกอย่างน้อย 80 เตียง เพื่อรองรับกรณีร้ายแรงที่สุด ส่วนยาฟ้าวิราเวียร์ ขณะนี้สั่งซื้อยาและเข้ามาแล้ว 187,000 เม็ด ใช้จ่ายไปแล้วกว่า 47,000 เม็ด เหลือประมาณ 140,000 เม็ด สำหรับเรื่องหน้ากาก N95 นั้น วันนี้จะได้เพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 200,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยวิธีการทำความสะอาดหน้ากาก N95 ด้วยวิธีอบความร้อนเพื่อใช้ซ้ำได้ถึง 4 ครั้ง ช่วยประหยัดงบประมาณได้มาก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

คนไทย

ตาย 2 ติดเชื้อ 54 ป่วย รวม 2,423

โฆษก ศบค.ยังแถลงถึงความคืบหน้าสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า สถานการณ์ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 32 ราย สำหรับยอดผู้ป่วยที่รักษาหายสะสมที่ 940 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 1,451 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มใหม่ 54 ราย ใน 67 จังหวัด นับเป็นรายที่ 2,370-2,423 กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และจ.นนทบุรี 1,271 ราย ภาคกลาง 339 ราย ภาคเหนือ 90 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102 ราย ภาคใต้ 446 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 86 ปี เฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สำหรับประวัติการรักษาผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ล่าสุดนั้น รายที่ 1 นับเป็นผู้เสียชีวิต รายที่ 31 เป็นผู้ป่วยชายชาวฝรั่งเศส อายุ 74 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ไอ เหนื่อยและปวดท้อง จึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เมื่อเอกซเรย์ปอดพบอาการปอดอักเสบและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผล ยืนยันติดเชื้อ

วันที่ 7 เมษายน เริ่มมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นและใช้ท่อช่วยหายใจ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 เมษายน รายที่ 2 นับเป็นผู้เสียชีวิต รายที่ 32 เป็นผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 82 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม เริ่มป่วย ด้วยอาการไข้ 38.5 องศาเซลเซียส และไอและหอบเหนื่อย จึงเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น แพทย์จึงใช้ท่อช่วยหายใจแต่อาการไม่ดีขึ้น ไม่รู้สึกตัว และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 เมษายน

นายกฯ ยืนยันยังไม่ขยายเคอร์ฟิว

สำหรับความเคลื่อนไหวของ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสั้นๆ ถึงประเด็นการขยายเวลาประกาศเคอร์ฟิว จาก 22.00-04.00 น.หรือไม่ โดยนาย กฯ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ยังๆ ก่อนขอผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ โอเลิฟยู ให้สื่อมวลชน และเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที

กทม. ท้าระบบ BKK เช็ควินิจฉัย

ด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กรุงเทพมหานคร (โฆษก กทม.) แถลงผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือศบค. ที่ทำเนียบฯ ว่า กทม.ได้จัดทำระบบ BKK COVID-19 ช่วยประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ โควิดผ่านเว็บไซต์ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th/> หรือสแกนคิวอาร์ ประเมินความเสี่ยง และประเมินอาการแบบประเมินนี้จัดทำโดยทีมแพทย์และนักวิชาการ เมื่อกรอกแบบประเมินแล้วระบบจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างไร หากประเมินแล้วเสี่ยงสูง ระบบจะจัดส่งเจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้น ระบบจะขอข้อมูลส่วนตัว หากพบเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องได้รับการรักษา ระบบจะจัดส่งเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลไปปรับทันที โดยจะเริ่มใช้ระบบนี้ กับผู้ที่เข้าพักอาศัยอยู่ในกทม.ก่อน แต่คนในพื้นที่อื่นก็สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงได้

ปรับเวลาร้านสะดวกซื้อปิดสี่ทุ่ม-ตีสี่

ร.ต.อ.พงศกรกล่าวต่อว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีความเห็นให้ปรับเวลาเปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร เครื่องดื่ม รถเข็น แผงลอย จากที่เคยประกาศให้เปิด 05.00-24.00 น. ให้สอดคล้องกับประกาศเคอร์ฟิวคือ ให้ปิดตั้งแต่ 22.00-04.00 น.

กทม. ห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย.

นอกจากนี้ จะออกคำสั่งห้ามขายสุรากับร้านค้าที่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน เพื่อลดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นี้ มี 10 จังหวัด ที่ประกาศห้ามขายสุราไปแล้ว ดังนี้ 1.จ.สกลนคร 31 มี.ค.-16 เม.ย. 2.จ.เชียงใหม่ 10-20 เม.ย. 3.จ.ระยอง 3-15 เม.ย. 4. จ.บุรีรัมย์ 2-30 เม.ย. 5.จ.มุกดาหาร 6-30 เม.ย. 6.จ.สุพรรณบุรี 4-30 เม.ย. 7.จ.นครปฐม 2-30 เม.ย. 8.จ.ลำพูน 1-30 เม.ย. 9.จ.ชลบุรี ตั้งแต่ 6 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้า และ 10.จ.สุรินทร์ 2-30 เม.ย. ช้า 8 อาชีพยกเว้น-ที่เหลืองต้องขออนุญาต

ภูเก็ตติดเชื้ออีก 21-คนในบ้านนำเชื้อ

สำหรับสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายจังหวัดยังคงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการป้องกันสกัดการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยว่า สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ พบเพิ่มอีก 21 ราย เป็นกลุ่มที่พบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพิ่มเป็นพิเศษในภูเก็ต เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงสูง อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงสูง และผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยัน จากข้อมูลนี้ แสดงว่าเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่าย โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ ที่เดียวกัน ทำงานใกล้ชิดกัน จึงอยากเน้นเรื่องมาตรการวันระยะห่างทางสังคม แม้ไม่ป่วยก็ควรแยกตัวจากบุคคลอื่น หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากาก ทั้งนี้ ในภูเก็ตพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนในครอบครัว นำเชื้อโรคจากภายนอกเข้าบ้านตัวเอง โดยคนที่ได้รับเชื้อก็ไม่ทราบ

พังงาด้านไม่อยู่พบชวบทติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.พังงา พบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก เป็นเด็กชายอายุ 8 ชวบ ใน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว มีอาการไข้หวัดเล็กน้อยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบประวัติพบว่า เด็กชายคนดังกล่าวสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันของจ.กระบี่ ซึ่งเดินทางไป-มา ระหว่างกระบี่และเกาะยาว ประกอบกับเพิ่งกลับมาจากเกาะพีพีกับพ่อแม่ที่ทำงานอยู่บนเกาะปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ส่งตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเด็ก รวม 9 คน เฝ้าระวังดูอาการที่โรงพยาบาล และมีผู้เข้าข่ายสอบสวนโรคอีก 68 คน ให้กักตัว 14 วัน นอกจากนี้ ผู้ว่าฯประกาศปิดเข้า-ออกเกาะยาวทั้งอำเภอ และปิด ต.เกาะยาวใหญ่ทั้งตำบล ห้ามเข้า-ออกปิดร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น. พร้อมบังคับมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ไม่กักตัวเอง 14 วัน

ตรึงยกระดับล็อกดาวน์ถึง 30 เม.ย.

เช่นเดียวกับ จ.ตรัง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังมีมติยกระดับป้องกันพื้นที่ โดยจังหวัดเตรียมออกคำสั่งยกระดับคุมพื้นที่ปิดเมืองระหว่างวันที่ 10-30 เมษายน ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้นแผนกอาหาร ยา โรงแรม ห้างสรรพสินค้าคนนอกนำเชื้อเข้าพื้นที่ เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อ 7 คนของตรัง เป็นคนนอกนำเข้าพื้นที่ 5 ราย ติดกันเอง 2 ราย โดยคนตรังเข้าพื้นที่ได้แต่ต้องแยกกักกันตัวเอง 14 วัน ในสถานที่กลาง ที่แต่ละอำเภอจัดให้ หรืออาจกักที่บ้าน แต่จะต้องดูที่ประวัติการเดินทางเป็นสำคัญ ส่วนคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่หากเข้ามาแล้วห้ามออกจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติหากเข้ามาพักกันตัวต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด จังหวัดไม่ออกให้เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์จังหวัดตรังเริ่มมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เพราะคนล้นไหลจากต่างจังหวัดเข้ามาต่อเนื่อง โดยตรึงยกให้จังหวัดตรังเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงล่าสุด หลังมีผู้ติดเชื้อพุ่ง พร้อมเลือก

มั่นคง ครองไป ครองมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้จังหวัดตั้งพบผู้ติดเชื้อสะสม 7 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 คน รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 2 คน เป็นภรรยาและสามีที่เป็นชาวต่างชาติ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 185 คน ไม่พบเชื้อ 166 คน รอผลการตรวจ 12 คน

กระบี่ปิดพื้นที่เสี่ยงทั้งจว.สิ้นเม.ย.

ขณะที่จ.กระบี่ ออกประกาศฉบับที่ 9 ปิดพื้นที่เสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ห้ามเข้าออก ทั้ง 8 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่เกาะพีพี เกาะลันตา และบ้านโหนดตำบลเชคราม อำเภอเมืองกระบี่ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ยกเว้นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพ.ต.ท.ม.ล.กิตติศักดิ์ ภาณุราชกรจังหวัดกระบี่กล่าวว่า สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจ.กระบี่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยเฉพาะอ.เกาะลันตา อีก 1 ราย ล่าสุดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 16 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 329 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 293 ราย และรอผลตรวจอีก 20 ราย จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการเข้มงวดที่อ.เกาะลันตา และพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น จึงออกประกาศฉบับที่ 9/2563 เป็นการยกระดับการป้องกันที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม โดยห้ามประชาชนเข้าหรือออกพื้นที่ตลอดเวลา ห้ามเข้า-ออกระหว่างอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัด โดยเฉพาะเกาะพีพี ม.7 ตำบลอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ พื้นที่ ม.3 บ้านโหนดตำบลเชคราม อ.เมืองกระบี่ ตำบลทุกตำบลในอำเภอคลองท่อม ปิดพื้นที่เกาะลันตา ตำบลศาลาด่าน และตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา โดยจะปิดสะพานสิริรัตนดา ผังช้างลง บริเวณบ้านโละดูหยง ม.5 ต.ศาลาด่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน

นครพนมปิดเมืองยาวดีแค่ 13 เมย

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยกระดับคุมเข้มควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยห้ามเข้าออกระหว่างจังหวัดรวมทั้งพื้นที่ 12 อำเภอ เริ่มตั้งแต่ 13 เมษายนเป็นต้นไป เพื่อเข้มงวดตรวจสอบ คัดกรองการเข้า-ออก หลังพื้นที่จ.นครพนม สถานการณ์แพร่ระบาดดีขึ้น โดยก่อนนี้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้ออายุ 63 ปี ที่กลับมาจากทำงานที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่

20 มี.ค. และตรวจยืนยันพบเชื้อเมื่อวันที่ 27 มี.ค. พร้อมมีการปิดการเข้า-ออกพื้นที่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ป่วย พร้อมคัดกรองเฝ้าระวังคนใกล้ชิดนับ 30 ราย รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ และจะครบกำหนด 14 วันวันที่ 10 เมษายนนี้ โดยยังไม่พบมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม หรือมีกลุ่มเสี่ยงที่เจ็บป่วย จึงได้วางมาตรการเพิ่มเพื่อลดแพร่ระบาด ได้ 100% โดยจะมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองเข้มตลอดเส้นทางทั้ง 12 อำเภอ

อย่างน้อย 15 จว. ประกาศล็อกดาวน์

จากกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศ ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องยกระดับความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่หรือผ่านพื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดมี 14 จังหวัดที่ผู้ว่าฯ ประกาศล็อกดาวน์ห้ามคนเข้า-ออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จ.เชียงราย ระหว่าง 9-30 เมษายน จ.ตาก ระหว่าง 2-16 เมษายน จ.น่าน ระหว่าง 5-30 เมษายน จ.แพร่ ระหว่าง 10-17 เมษายน จ.ตราด 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จ.บึงกาฬ ระหว่าง 7-30 เมษายน จ.ภูเก็ต ระหว่าง 30 มีนาคม-30 เมษายน สงขลา ระหว่าง 6-30 เมษายน สตูล ระหว่าง 3-30 เมษายน จ.ปัตตานี ระหว่าง 28 มีนาคม จ.ยะลา ตั้งแต่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป จ.นราธิวาส ตั้งแต่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตั้งแต่ 9 เมษายนเป็นต้นไป (อย่างน้อย 21 วัน) และ จ.ระนอง ตั้งแต่ 8 เมษายน เป็นต้นไป และล่าสุดจ.นครพนมเป็นจังหวัดที่ 15 ที่ประกาศห้ามเข้าออกพื้นที่เริ่ม 13 เมษายนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ห้ามขายเหล้า คนกรุงแห่ซื้อ

อัศวินสั่ง-สกัดโควิดระบาด
'บิกตู' เหมินเพิ่มเวลาเคอร์ฟิว
ศบค.ชี้ป่วยอีก54ตาย2คน
100นร.เอเอฟเอสกลับไทย
'ลิเดีย' ฟันแต่ไวรัสไม่หมด

กทม.ประกาศห้ามขายเหล้าช่วง
10-20 เม.ย. ลดโอกาส'โควิด-19'
แพร่ระบาด 'บิกตู'ยังไม่ขยาย
เคอร์ฟิว ศบค.แถลงพบผู้ป่วยเพิ่ม
54 ราย-เสียชีวิต 2 ราย 'บัวแก้ว'
เผยคนไทยช็อกกลับประเทศอื้อ
'กลาโหม-มหาดไทย'เตรียมสถานที่กักตัว (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 1

‘บิ๊กตู่’ ยืนยันไม่ขยายเคอร์ฟิว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ซึ่งมีภารกิจหรือประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ครบ 1 สัปดาห์

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน พร้อมย้ำว่าไม่ได้ลดทอนอำนาจรัฐมนตรี เพียงแต่ต้องการให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และขอควบคุมภาพรวมการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยการแก้ปัญหาประเด็นนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมาก ขอให้กระชับ ผ่านการบริหารจัดการข้อมูล บูรณาการข้อมูลที ศบค. เพื่อการวิเคราะห์ตัดสินใจนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ทันที

“การประกาศเคอร์ฟิวจึงเป็นไปตามประกาศเดิม ยังไม่ปรับ คือระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. และมีข้อยกเว้นตาม พ.ร.ก.กำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสาน เพื่อแจ้งให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องทราบ” นายกักกล่าว

กต. แจงคนไทยชกกลับอีกอื้อ

นพ.ทวีศิลป์ วิทยายุธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงผลการหารือในที่ประชุม ศบค. ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานว่ามีคนไทยรอกลับเข้าประเทศทางเครื่องบิน 5,453 คน รวมทั้งที่บริเวณด่านมาเลเซียอีกประมาณหมื่นคน โดยมีคนไทยลงทะเบียนรวม 14,664 คน และเข้ามาแล้ว 12,771 คน วันนี้ (9 เมษายน) ก็จะมานับจนถึงวันที่ 18 เมษายน

ทั้งนี้ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีถามถึงคือก่อนเข้ามาต้องทำอะไร เข้ามาแล้วต้องทำอะไร ที่ประชุมหารือว่า การเตรียมการรองรับการกักตัวนั้นสามารถรองรับได้ประมาณ 200 คน ต่อวัน ถ้าจะกลับเข้าประเทศก็ยินดีต้อนรับทุกคน แต่ถ้าเห็นคิวแล้วยาว ผู้ที่ไม่เดือดร้อนสามารถขออยู่ที่ประเทศดังกล่าวไปก่อนได้ แต่สำหรับคนที่เดือดร้อนทางรัฐกำลังพิจารณา

คิวน.ร.เอเอฟเอสกลับ 100 คน

นพ.ทวีศิลป์ ยังให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างอยู่ต่างประเทศว่า รัฐบาลกำลังหามาตรการรองรับ หากผู้ใดอยู่ในคิวที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว อย่างวันเดียวกันนี้ (9 เมษายน) เป็นคิวของกลุ่มนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน (AFS) จะเดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย กว่า 100 คน กระทรวงการต่างประเทศดูแลอย่างดี แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้เดินทางเลย รัฐบาลขอความร่วมมือให้อยู่ในที่ตั้งก่อน เพราะการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายตัวเองมาในระหว่างที่โลกนี้เต็มไปด้วยโรค การอยู่ในที่ปักถิ่ถือว่าปลอดภัยที่สุด เพราะสนามบิน ตามตามแนวชายแดน หรือแม้แต่ด้านธรรมชาติต่างๆ ทำให้ติดเชื่อได้

ไทยติดเชื่อเพิ่ม 54 ราย-ดับอีก 2

ต่อมา นพ.ทวีศิลป์แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล ว่า พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 32 ราย ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายสะสมที่ 940 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 1,451 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มใหม่ 54 ราย ใน 67 จังหวัด นับเป็นรายที่ 2,370-2,423 ราย กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ จ.นนทบุรี จำนวน 1,271 ราย ภาคกลาง 339 ราย ภาคเหนือ 90 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102 ราย ภาคใต้ 446 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 86 ปี

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับประวัติการรักษาผู้ป่วยเสียชีวิตทั้ง 2 รายนั้น รายแรกเป็นชายชาวฝรั่งเศส อายุ 74 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เริ่มมีอาการป่วยด้วยอาการไอ เหนื่อยและปวดท้อง จึงเข้ารับการรักษาในรพ.แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เมื่อทำการเอกซเรย์ปอดพบว่ามีอาการของปอดอักเสบและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลยืนยันว่ามีเชื้อติดเชื่อเมื่อวันที่ 7 เมษายน เริ่มมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นและใช้ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 เมษายน ส่วนรายที่ 2 เป็นชายชาวไทย อายุ 82 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม เริ่มมีอาการ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ป่วย ด้วยอาการไข้ 38.5 องศาเซลเซียส ไอ และหอบเหนื่อย จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่ง ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นแพทย์จึงใช้ท่อช่วยหายใจแต่อาการไม่ดีขึ้น ไม่รู้สึกตัว และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 เมษายน

ผู้ป่วยรายใหม่พบใน 16 จ.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยยืนยันใหม่ 54 ราย พบใน 16 จังหวัด ได้แก่ กทม. 21 ราย ปัตตานี 11 ราย ชลบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต จังหวัดละ 3 ราย ยะลา 2 ราย เชียงใหม่ ชัยภูมิ ตรัง นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส พัทลุง พิชณุโลก ลำปาง สมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 49 ราย แยกเป็นประวัติสัมผัส เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 22 ราย, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 27 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. 22 ราย

"ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า 21 ราย แยกเป็นชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย, คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 3 ราย, ไปสถานที่ชุมนุมชน 4 ราย, อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 8 ราย, บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4 ราย สะสม 80 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 6 ราย" นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า ส่วนกลุ่มที่ 2 คือผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าทำการแยกกักในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียใน จ.ปัตตานี 5 ราย

บุคลากรทางการแพทย์ติด 80 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีการติดเชื้อรวมสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-8 เมษายน รวม 80 ราย ถือเป็นร้อยละ 3.4 ของผู้ป่วยทั้งหมด ในจำนวนนี้แบ่งเป็น 1.การติดเชื่อในการทำงาน 50 ราย เช่น ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการและพนักงานสนับสนุน 2.การติดเชื่อในชุมชน 18 ราย และ 3.อยู่ในระหว่างการสอบสวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 15

"อยากเรียนประชาชนที่มีอาการป่วยว่า หากมีอาการป่วยให้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่ไม่ใช่คลินิกทั่วไป ซึ่งจะต้องเข้าไปที่คลินิกโรคใช้หวัด เพื่อเป็นการคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ และเพื่อป้องกันการติดเชื่อไปยังบุคลากรแผนกต่างๆ" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

เผย 10 จังหวัดยังไม่พบผู้ป่วย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยติดเชื่อ

สะสม 2,423 ราย พบใน 67 จังหวัด ซึ่งกรมควบคุมโรคได้จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ 1.กทม. 1,242 ราย 2.ภูเก็ต 161 ราย 3.นนทบุรี 142 ราย 4.สมุทรปราการ 103 ราย 5.ชลบุรี 73 ราย 6.ยะลา 70 ราย 7.ปัตตานี 66 ราย 8.สงขลา 47 ราย 9.เชียงใหม่ 40 ราย 10.ปทุมธานี 30 ราย และอยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 75 ราย

"10 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วยเลย ได้แก่ 1.กำแพงเพชร 2.ชัยนาท 3.ตราด 4.น่าน 5.บึงกาฬ 6.พังงา 7.พิจิตร 8.ระนอง 9.สิงห์บุรี และ 10.อ่างทอง" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

รพ.ปรับแผน-ลดความแออัด

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โดยทั่วไปโรงพยาบาลต่างๆ จะมีผู้เข้ารับบริการมาก รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องเข้ามารับยา ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการลดการแพร่ และรับเชื้อโควิด-19 และเพื่อสร้างทรัพยากรและบุคลากรมาดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 กรมการแพทย์จึงออกคู่มือแนวทางลดความแออัดใน รพ.สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคระบบประสาท โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความดันสูง

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคทั่วไปใน รพ.จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มผู้ป่วยที่อาการดี เช่น โรคเรื้อรังแต่อาการคงที่ จะดำเนินการส่งยาทางไปรษณีย์ ซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50 บาท/ราย/ครั้ง หรือการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เลื่อนการนัดพบแพทย์ให้ระยะยาวขึ้น และมีการให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบสื่อสารทางไกล 2.กลุ่มผู้ป่วยมีอาการได้ไม่คงที่ จะมีการบริการวิดีโอทางไกล เช่น Line Call และให้หมตรวจในเวลาที่ไม่เร่งด่วน และ 3.กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ปกติ

เปิดแนวทางรักษาผู้ป่วย 'โควิด'

"ส่วนกรณีผู้ป่วยโควิด-19 แนวทางการรักษาที่ออกมาล่าสุดคือ ผู้ป่วยที่ติดเชื่อทุกราย ทั้งผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย จะต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.อย่างน้อย 2-7 วัน และหลังจากนั้นจะย้ายไปรักษาที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 หรือฮอस्पิตัล (Hospital) โดยมีรองรับทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด" นพ.สมศักดิ์กล่าว

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ผู้ที่ไม่มีอาการจะไม่ได้รับยา ผู้ที่มีอาการเล็กน้อยจะได้รับการรักษาโรคมาระยคู่กับยาต้านไวรัสเอดส์ ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ปอดบวมทุกราย จะได้รับการรักษาโรคมาระยคู่กับยาต้านไวรัสเอดส์ ร่วมกับยาพาราเซตามอล เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมรุนแรง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลกับแพทย์อย่างครบถ้วนและถูกต้อง



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

<p>เพื่อประโยชน์ตนเองและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาที่รวดเร็ว</p> <p>กรมวิทยาศาสตร์พัฒนาห้องแล็บ</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาและให้การรับรองห้องแล็บ ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีห้องแล็บที่ได้รับการรับรองแล้วกว่า 80 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตั้งเป้าหมายจะให้มีห้องแล็บ 1 แห่ง 1 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนเมษายนนี้ จะพัฒนาและให้การรับรองอย่างน้อย 110 แห่งทั่วประเทศ และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งในกรุงเทพฯ จะสามารถตรวจได้ 10,000 ตัวอย่างต่อวัน และส่วนภูมิภาค 10,000 ตัวอย่างต่อวัน</p> <p>“ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการตรวจตัวอย่างแล้วกว่า 70,000 ตัวอย่าง โดยพบผู้ติดเชื้อ 2,423 ราย ตามที่ สธ.รายงาน” นพ.โอภาสกล่าว</p> <p>ยืนยันนำยาตรวจหาเชื้อเพียงพอ</p> <p>นพ.โอภาสกล่าวว่า นอกจากกรมวิทยา</p>	<p>ศาสตร์ ได้พัฒนาวิธีการตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 แบบ Real-Time RT-PCR แล้ว ยังได้พัฒนาน้ำยาสำหรับใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรม ซึ่งสามารถผลิตได้เอง ต่อมาบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถคิดค้นพัฒนาผลิตยาตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ได้ร่วมกันนำองค์ความรู้มาผลิตเป็นชุดทดสอบ RT-PCR KIT หรือ DMSc-COVID-19 โดยที่บริษัทได้ผลิตให้ในเบื้องต้นและมอบให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 2 หมื่นชุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะผลิตให้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะในเดือนเมษายนนี้ สามารถผลิตได้ครบ 1 แสนชุด</p> <p>“แต่หากยังมีกระแสบาดของโรคโควิด-19 อีก บริษัทจะผลิตให้ได้ถึง 1 ล้านชุด ภายใน 6 เดือน ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าประเทศไทยมีน้ำยาในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างเพียงพอ” นพ.โอภาสกล่าว</p> <p>(อ่านต่อหน้า 7)</p>
---	---

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 5

ห้ามขายเหล้า

รับสมัคร'พยาบาล'400อัตรา

ที่สภากาชาดไทย รศ.ทัศนีย์ บุญทอง นายก
สภาการพยาบาล กล่าวว่ คณะกรรมการอำนวยการ
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญห
โรคอุบัติใหม่แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน เห็นความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความ
พร้อมในเรื่องเตียงผู้ป่วยหนักโรคโควิด-19 โดย
เฉพาะในเขต กทม.และปริมณฑล จากเดิมมีอยู่
120 เตียง และต้องการเพิ่มอีกประมาณ 80 เตียง
ได้แก่ โรงพยาบาล (รพ.) รมานอิมบิตีจันทรินดิษฐ์
รพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รพ.ผู้สูง
อายุบางขุนเทียน แบ่งเป็น รพ.ละ 20 เตียง เพื่อ
รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการวิกฤต

"สภาการพยาบาลเห็นความจำเป็นที่จะร่วม
มือกับคณะทำงาน เตรียมพยาบาลในระบบที่
มีความรู้ ความชำนาญ เช่น ด้านการพยาบาลผู้
ป่วยวิกฤต พยาบาลวิสัญญี พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
เป็นต้น จำนวนอย่างน้อย 400 คน" รศ.ทัศนีย์
กล่าว และว่า พยาบาลอาสาจะได้รับเงินเดือนตาม
ปกติ การทำงานจะแบ่งเป็นผลัดละ 8 ชั่วโมง และ
ทำงาน 15 วัน หยุด 15 วัน สลับกัน เนื่องจากกา
ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใน 1 ราย จะต้องใช้พยาบาล
ประมาณ 6-8 คน ในการดูแล ทั้งนี้ สามารถสมัคร
ได้ที่สภาการพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กทม.ห้ามขายเหล้า10-20เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ
เมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยลงนามประกาศ
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) ระบุว่า
ผู้ว่าฯ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่
8/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ให้ยกเลิกข้อ 21 และ 22 ของประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
2.ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่
วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

2.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือ
เครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย จำหน่าย
อาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.01 น.
ถึงเวลา 22.00 น. และเฉพาะการจำหน่ายอาหาร
หรือเครื่องดื่มเพื่อกลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พัก
อาศัยในโรงแรม หรือจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นร้านอาหารหรือ
เครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามกีฬาและร้านอาหาร
ในโรงพยาบาล สามารถจัดที่นั่งในการรับประทาน

อาหารได้) 2.2 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
ลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิด ตั้งแต่เวลา
22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

3.ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา
ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้จำหน่ายตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน
2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

คนกรุงแน่นห้างแห่ซื้อตุ๋น

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศ
นี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
ราชการกำหนด และข้อ 11 ของข้อกำหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตาม
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมี
ความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังผู้ว่าฯ กทม.
มีคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปรากฏว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายย
ในพื้นที่ กทม. มีประชาชนจำนวนมากออกมา
ซื้อไปตุ๋น ทำให้บางช่วงเวลาพบว่าเบียร์ยี่ห้อ
ต่างๆ หมดบนชั้นวาง แต่พนักงานห้างนำสินค้า
มาวางอย่างต่อเนื่อง

11จังหวัดมีคำสั่งห้ามขายแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้มี 11 จังหวัด
ที่มีประกาศห้ามขายเหล้า ได้แก่ จ.ระยอง วันที่
2-15 เมษายน, จ.สุพรรณบุรี วันที่ 4-30 เมษายน,
จ.สุรินทร์ วันที่ 2-30 เมษายน, จ.ลำพูน วันที่
1-30 เมษายน, จ.สกลนคร วันที่ 31 มีนาคม-16
เมษายน, จ.พิษณุโลก วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง, จ.บุรีรัมย์ วันที่
2-30 เมษายน, จ.นครปฐม วันที่ 2-30 เมษายน,
จ.มุกดาหาร วันที่ 6-30 เมษายน, จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 2-30 เมษายน และ จ.เชียงใหม่ วันที่ 10-
20 เมษายน

อดีตนักเตะทีมชาติไทยติด'โควิด'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรเทวัญ อัศจรรย์
โยธิน หรือชื่อเดิม "กล้า" คณิต อัศจรรย์โยธิน
อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชื่อดังของสโมสร
การท่าเรือ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่การทำเรือแห่ง
ประเทศไทย ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย
มีรายงานว่า จักรเทวัญ ปีกความเร็วสูงทีม
ชาติไทย ได้รับการตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา โดย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ขณะนี้การรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ โดยอาการยังไม่หนักมากนัก เพียงแค่มีไข้เท่านั้น โดยแพทย์จะให้ยาลดไข้ที่โรงพยาบาลต่อไป

สหรัฐ-อังกฤษยอดตายพุ่งทำสถิติ

สำนักข่าวต่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งทะลุ 1.5 ล้านคนไปแล้ว ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกทะลุ 88,000 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสูงสุดยังคงเป็นอิตาลี ที่พุ่งสูงกว่า 17,600 ราย ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา 14,800 ราย สเปน 14,700 ราย ฝรั่งเศส 10,800 ราย อังกฤษ 7,000 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสหรัฐยังคงนำเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 432,000 ราย สเปน ตามมาห่างๆ ที่ 148,000 ราย อิตาลี 139,000 ราย เยอรมนี 113,000 ราย ฝรั่งเศส 83,000 ราย และจีน 82,800 ราย เป็นต้น

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกายังคงพุ่งสูงขึ้นทำสถิติ โดยวันที่ 8 เมษายน ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเกือบ 2,000 รายเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เช่นเดียวกับในอังกฤษ ที่ยอดผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 938 ราย นับเป็นสถิติสูงสุดใน 1 วันของประเทศอังกฤษ ขณะนี้ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ ต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูเป็นวันที่ 3 โดยมีรายงานว่าอาการของนายจอห์นสัน ดีขึ้น

ฝรั่งเศสเล็งขยายล็อกดาวน์

ด้านฝรั่งเศสยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ 10,000 ราย ในวันเดียวกันนี้ ขณะที่รัฐบาลเตรียมขยายเวลาประกาศล็อกดาวน์ต่อไป ขณะที่สเปนยังคงมียอดผู้เสียชีวิตในหลักหลายร้อยรายต่อวัน แม้จะมีสัญญาณว่าจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดนั้นอาจผ่านพ้นไปแล้ว

ส่วนอิตาลีมีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี จูเซปเป คอนเต ประกาศว่า จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้ หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศเริ่มชะลอตัวลง โดยยอดผู้เสียชีวิตในวันเดียวกันอยู่ที่ 542 ราย ลดลงจากวันก่อนหน้าที่ 604 ราย ขณะที่จำนวนผู้ที่ต้องรักษาตัวในห้องไอซียูก็ลดลงจาก 3,792 ราย เหลือ 3,693 รายเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา

ญี่ปุ่นผู้ป่วยพุ่ง-โตเกียวหนัก

สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่นรายงานว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000 รายแล้ว หลังจากมีรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันเดียวเพิ่มขึ้นอีก 514 ราย ส่งผลให้ญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่ 5,678 ราย และมีผู้เสียชีวิต 114 ราย เฉพาะในกรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อ 1,338 ราย

ด้านสำนักข่าวเกียวโดรายงานอ้างคำแถลงของรัฐบาลกรุงโตเกียวระบุว่า เฉพาะกรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 144 ราย

อินโดนีเซียติดเชื้อมากสถิติ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียยืนยันเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศทำสถิติมากที่สุดใน 1 วันนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ 337 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 3,293 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในวันเดียวกันนี้อยู่ที่ 40 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 280 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวจนหายแล้วอยู่ที่ 252 ราย

ด้านมาเลเซียรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันเดียวกันที่ 109 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมในประเทศอยู่ที่ 4,228 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 67 ราย